
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ 

ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม 
น าโดย 

นายไพจิต  ศรีวรขาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม 

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
----------------------------------------- 

 นายไพจิต  ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-
เวียดนาม ได้น าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม รวม ๑๗ คน เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

๑. องค์ประกอบคณะ 
๑. นายไพจิต  ศรีวรขาน  (ส.ส.) - ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
๒. นายนิยม  เวชกามา  (ส.ส.) - เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม  
๓. นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล  (ส.ส.) - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
๔. นายโสภณ  ศรีมาเหล็ก  (ส.ว.) - กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
๕. พันต ารวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ (ส.ว.) - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
๖. นางสาวภูวนิดา  คุนผลิน  (ส.ส.) - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
๗. นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์  (ส.ว.) - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
๘. นายสุพล  ฟองงาม  (ส.ส.) - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
๙. นายสุทธิชัย  จรูญเนตร  (ส.ส.) - สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
๑๐. นางสาวภิชุดา  จาตุประยูร     - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  

            กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
            ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
          - เลขานุการคณะ 

๑๑. นางสาวชธิดา  ปิยวรรณวงศ์   - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ  
            กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
            ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

      - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
 
 



๒ 

 
๑๒. นายวิชิต  โพธิ์ศรีทอง       - เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
        กลุ่มงานพิธีการทูต 
                   ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
          - ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 
๑๓. นางสุจินดา  ศรีวรขาน     - คู่สมรสของบุคคล หมายเลข ๑ 
๑๔. นายบ ารุง  ศรีลาชัย     - ผู้ติดตามบุคคล หมายเลข ๑ 
๑๕. นายพินิจ  ประเคนคะชา     - ผู้ติดตามบุคคล หมายเลข ๑ 
๑๖. นายยลลดา  เกริกก้อง  สวนยศ     - ผู้ติดตามบุคคล หมายเลข ๔ 
๑๗. นางสาวนฤชา  ศิริวัฒน์     - ผู้ติดตามบุคคล หมายเลข ๖ 
 

ก าหนดการเดินทาง  

 คณะออกเดินทางจากประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๔๕ 
นาฬิกา  เที่ยวบิน TG 560 และเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา 
๒๒.๑๕ นาฬิกา เที่ยวบิน TG 557  

๒. การเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะสนทนากับบุคคลส าคัญ 

 ๒.๑ การพบปะสนทนากับนาง Nguyen Thi Nuong ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเวียดนาม-ไทย  
ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ สภาแห่งชาติเวียดนาม 

 นาง Nguyen Thi Nuong ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเวียดนาม-ไทย กล่าวขอบคุณกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนามที่ได้จัดก าหนดการพบปะกับคนเวียดนามที่จังหวัดนครพนมและจัดเลี้ยง
รับรองที่บ้านของประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามในระหว่างการเข้าร่วมสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  จากนั้น ได้แนะน าคณะผู้แทนฝ่ายเวียดนาม 
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการผู้แทน สมาชิกกลุ่มเวียดนามของกรุงฮานอย รอง
ผู้อ านวยการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติเวียดนาม รองผู้อ านวยการความร่วมมือกับฝ่ายต่างประเทศ  
รองผู้อ านวยการกิจการผู้แทน และรองผู้อ านวยการศูนย์อบรมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 นายไพจิต  ศรีวรขาน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม กล่าวว่ารู้สึกดีใจ
และเป็นเกียรติที่ได้เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามเปรียบเสมือนการเดินทางมาเยี่ยมเยือนคนใกล้ชิดตามประเพณีของไทยและการมาเยือนประเทศของ
อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่คนไทยรับทราบชื่อเสียงเป็นอย่างดี โดยได้น าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
เวียดนาม เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาแล้ว ๓-๔ ครั้ง แม้ว่ารัฐสภาไทยมีการประชุมในวาระ
ส าคัญในช่วงนี้แต่คณะได้เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นจ านวน ๙ คน และมีสมาชิก
รัฐสภาอีก ๓-๔ คน ที่แสดงความประสงค์ว่าอยากร่วมเดินทางกับคณะแต่เนื่องจากมีก าหนดการนัดหมาย
ล่วงหน้าแล้วจึงไม่สามารถร่วมเดินทางกับคณะได้ จากนั้น ได้แนะน าสมาชิกรัฐสภาในคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ 
ไทย-เวียดนาม จ านวน  ๙ คน และกล่าวขอบคุณประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทยที่ได้เชิญให้เดินทางมา
เยือนและประสานการเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนามที่ให้เข้าเยี่ยมคารวะ โดยคณะหวังว่า



๓ 

การเดินทางเยือนจะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การสัมมนา ฯ 
ในเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับแรงงานเวียดนามในประเทศไทย ณ จังหวัดนครพนม ตนได้ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว คือได้น ากราบเรียนประธานรัฐสภารับทราบผลการสัมมนาฯ แล้ว และได้น าเข้าหารือกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมแรงงาน เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้
รับทราบว่ากระทรวงแรงงานได้ด าเนินการแล้วโดยได้เร่งรัดให้กระทรวงแรงงานรีบด าเนินการ ทั้งนี้ ในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ กระทรวงแรงงานจะประชุมเรื่องการท าข้อตกลงเรื่องแรงงานเวียดนาม จ านวน ๓๕,๐๐๐ คน 
กับฝ่ายเวียดนามต่อไป การผ่านจุดผ่านแดนบริเวณสะพานผ่านแดน ณ จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบแล้วว่าให้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับจุดผ่านแดนอ่ืน ๆ อีก ๙ แห่ง ส่วนการมีบทบาทของสตรีทาง
การเมืองนั้น นายกรัฐมนตรีของไทย (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบทบาทของสตรีต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ฉะนั้น หัวข้อการสัมมนา ฯ ดังกล่าวจะ
น ามาซึ่งความสุขของประชาชนทั้งของประเทศไทยและเวียดนาม 

 
การพบปะสนทนากับประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทย 

 
 นางสาวภูวนิดา  คุนผลิน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม กล่าวว่าในการสัมมนา ฯ 
ครั้งนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยและเวียดนาม ผลการสัมมนา ฯ 
มีข้อเสนอในการเป็นฐานการผลิตและการค้าข้าวร่วมกันในอนาคต โดยการพัฒนาฐานการผลิตและการตลาด
ในการค้าข้าวร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงร่วมกันในการเปิดประชาคมอาเซียนอันจะน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
ประชาชนและการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนในการเป็นครัวของโลก ซึ่งประธานรัฐสภาของไทยได้มอบหมายให้ที่
ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภาประชุมเพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการค้าข้าวเพ่ือจะได้
น าเสนอแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป ประเด็นความร่วมมือเป็นดังนี้ 

๑. การผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าว 
๑) ผลักดนัให้มีความร่วมมือด้านข้าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นผู้ผลิตข้าวที่ส าคัญ

ของโลก คือ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม โดยการจัดตั้งสมาพันธ์โรงสี และสมาพันธ์ผู้ส่งออกข้าว 
(Organization of Rice Exporting Country : OREC) 

๒) ผลักดันให้มีการจัดท ามาตรฐานข้าวอาเซียน 



๔ 

๓) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว ด้านสุขภาพและสุขอนามัยพืชอย่างเข้มงวด เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าว 

๔) พัฒนาและผลักดันระบบโลจิสติกส์ด้านข้าวร่วมกัน 
๒. การท าโซนนิ่งด้านข้าวในภูมิภาคอาเซียน 
๓. การท าข้อมูลและสารสนเทศด้านข้าวอย่างเป็นระบบ 

๑) สร้างเครือข่ายด้านข้อมูลและสารสนเทศ โดยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านข้าว
ในภูมิภาคอาเซียน 

๒) จัดท าและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การผลิตและการตลาดข้าวใน
ภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นระบบ 

๔. การวิจัยและพัฒนาด้านการพยากรณ์ การเตือนภัยพิบัติ ภัยจากการแพร่ระบาดของแมลงศัตรู
และโรคข้าว รวมทั้งการวิจัยเพื่อปรับตัวรับมือกับสภาวะความแปรปรวนของธรรมชาติ 

๕. การวิจัยและพัฒนาด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าว 
 ฉะนั้น จึงเห็นว่าประเทศไทย เวียดนาม และประเทศในภูมิภาคอาเซียนควรพัฒนาร่วมกัน 
เนื่องจากจ านวนประชากรโลกมีเป็นจ านวนมากแต่การปลูกข้าวสามารถเพาะปลูกได้ เฉพาะในภูมิภาคนี้ โดย
เห็นว่าสมาชิกรัฐสภาเป็นกลไกในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเวียดนามในอนาคต 
 

 
คณะผู้แทนฝ่ายไทยในการพบปะสนทนากับประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทย 

 
 นาง Nguyen Thi Nuong กล่าวขอบคุณนางสาวภูวนิดา  คุนผลิน ส าหรับข้อมูลเชิงลึก กลุ่ม
มิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทยรู้สึกยินดีที่ได้เดินทางไปสัมมนา ณ จังหวัดนครพนม ซึ่งท าให้เกิดการผลักดัน
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพ และขอขอบคุณกลุ่มมิตรภาพและนายไพจิต ฯ ที่มีส่วนใน
การผลักดันเรื่องการรับแรงงานเวียดนามในประเทศไทยและคาดหวังว่าฝ่ายเวียดนามจะได้รับทราบความคืบหน้า
เกี่ยวกับการรับแรงงานเวียดนาม ๓๕,๐๐๐ คน โดยคาดหวังว่าแรงงานเวียดนามจะได้รับสิทธิเสรีภาพ
เช่นเดียวกับแรงงานไทยเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจและแรงงาน ฝ่ายเวี ยดนาม
คาดหวังว่ากลุ่มมิตรภาพจะช่วยผลักดันในเรื่องบัตรผ่านแดน ณ นครพนมในโอกาสต่อไป เนื่องจากการสร้าง
มาตรฐานเดียวกันกับด่านชายแดนในบริเวณอ่ืนจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ



๕ 

ร่วมกัน ทั้งนี้ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทยเห็นด้วยและขอบคุณที่ให้โอกาสสตรีในการมีบทบาทของ
สตรีด้านแรงงานและการบริหาร โดยได้รับทราบข้อมูลว่าฝ่ายรัฐบาลไทยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือผลักดัน
เรื่องการมีบทบาทของสตรี ซึ่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายเกี่ยวกับการเสมอภาคทางเพศและมี
คณะกรรมาธิการในการรับผิดชอบเรื่องบทบาทสตรีโดยเฉพาะเพ่ือด าเนินการในเชิงลึกและเชิงกว้างในภาค
ประชาชน การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย -เวียดนามนับเป็นการ
เดินทางเยือนครั้งที่ ๒ โดยฝ่ายเวียดนามเห็นว่าควรมีการท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มมิตรภาพเพ่ือเป็นกลไก
การท างานร่วมกันให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นเรื่องข้าวเป็นเรื่องส าคัญซึ่ง
ประเทศไทยและเวียดนามเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดและเป็นประเทศผู้ส่งออกส าคัญควรหารือร่วมกัน 
หากสามารถยกระดับคุณภาพข้าวและการพัฒนาพันธุ์ข้าวจะช่วยเพิ่มคุณภาพข้าวของทั้งสองประเทศได้ดียิ่งขึ้น 
 นาย Nguyen Manh Tien รองประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ กล่าวว่าประธาน
รัฐสภาไทยและเวียดนามได้เคยหารือเกี่ยวกับประเด็นเรื่องข้าวร่วมกัน เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๒ และขอขอบคุณอีกครั้ง
ที่ได้เสนอประเด็น ๕ ข้อเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องข้าว โดยเห็นว่ามีความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดตั้งสมาพันธ์
โรงสีและสมาพันธ์ผู้ส่งออกข้าว (OREC) แต่ควรหารือร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกรัฐสภาและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ในโอกาสต่อไป ส่วนประเด็นเรื่องแรงงานมีความเห็นว่าประเทศไทยและเวียดนามควรมี
ข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมีบทบาทส าคัญในการอบรมแรงงานของ ๕ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมี
แรงงานเวียดนามในประเทศไทยประมาณหนึ่งแสนคน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือและท างานในสถานที่
อันตรายและมีหลายส่วนยังคงเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หากประเทศไทยสามารถเพ่ิมจ านวนแรงงานของ
เวียดนามได้จะเป็นการส่งเสริมให้แรงงานมีสิ่งแวดล้อมและการท างานที่ดีขึ้น อีกทั้งการเพ่ิมจ านวนแรงงาน
เวียดนามในประเทศไทยจ าช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของไทยและเป็นการควบคุมแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้นด้วย อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคมอาเซียนในอนาคต 
 จากนั้น นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม ได้มอบชุด
กาแฟลายเบญจรงค์ให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเวียดนาม-ไทย โดยฝ่ายเวียดนามได้มอบกรอบรูปผ้าปัก
ให้แก่ฝ่ายไทย  
 

 
 

คณะผู้แทนฯ มอบของที่ระลึกแก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทย 



๖ 

 ๒.๒ การเข้าเยี่ยมคารวะนาย Nguyen Sinh Hung ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม  ในวันศุกร์ที่ ๙ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ สภาแห่งชาติเวียดนาม 

  นาย Nguyen Sinh Hung ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม กล่าวต้อนรับคณะ โดยที่ผ่านมา
ได้รับทราบจากประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทยว่ากลุ่มมิตรภาพระหว่างสองประเทศมีการด าเนิน
ความสัมพันธ์และความร่วมมือเป็นไปด้วยดี และได้อวยพรให้การเดินทางของคณะในครั้งนี้ประสบความส าเร็จ
ด้วยดี 

 นายไพจิต  ศรีวรขาน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม กล่าวว่ารู้สึกเป็น
เกียรติที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม จากนั้นได้กล่าวถึงการสัมมนาว่าด้วยการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ณ จังหวัดนครพนม ซึ่งประธานกลุ่มมิตรภาพ
รัฐสภาเวียดนาม-ไทยและคณะได้เดินทางไปเข้าร่วมด้วยนั้นก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากและขอขอบคุณ
ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามที่ได้อนุมัติการเดินทางของกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทย การสัมมนาระหว่าง 
๓ ประเทศ อันได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม และลาว (ผู้แทนจากประเทศกัมพูชาติดภารกิจจึงไม่สามารถ
เดินทางมาเข้าร่วมสัมมนาได้) โดยกระผมในฐานะประธานคณะฝ่ายไทยได้น าข้อสรุปที่ได้จากการสัมมนา
ร่วมกันของทั้ง ๓ ประเทศไปประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อาทิ เรื่องการน าเข้าแรงงานเวียดนาม 
จ านวน ๓๕,๐๐๐ คนอย่างถูกกฎหมาย อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวให้
ประสบผลส าเร็จโดยเร็ว เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการลงทุนระบบป้องกันอุทกภัย ๓๕ แสน
ล้านบาท จึงจ าเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นจ านวนมาก ซึ่งแรงงานเวียดนามเป็นแรงงานคุณภาพและมี
ความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบเรื่องการลงทุน ๕ แสน
ล้านล้านบาทแล้ว คาดได้ว่าประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานมากกว่า ๕ แสนคน โดยกฎหมายแรงงาน
จะเข้าที่ประชุมของรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้ให้
นโยบายในการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างรัฐสภาและสนับสนุนการจัดสัมมนาในครั้งนั้น จึงเห็นว่าการจัด
สัมมนาในครั้งต่อไปจะได้เชิญตัวแทนจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์เข้าร่วมประชุมด้วย   

 

 
การเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม 

 
 



๗ 

 นาย Nguyen Sinh Hung กล่าวว่า ประเทศไทยและเวียดนามมีความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็น
ระยะเวลายาวนาน มูลค่าการส่งออกและน าเข้าสินค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น และนักลงทุน
ชาวไทยมีการลงทุนในประเทศเวียดนามเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ด้านรัฐบาลระหว่างสองประเทศมีการประชุม
ร่วมกันของรัฐบาลไทยและพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามทั้งในเรื่องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและเวียดนาม
เพ่ือให้เกิดการยอมรับในสังคม ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ประธานสภาแห่งชาติ
เวียดนามได้ขอบคุณและฝากความระลึกถึงประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาของไทยที่ได้ผลักดันเรื่อง
ความสัมพันธ์เพ่ือรองรับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยข้าพเจ้าเห็นด้วยและสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันของฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามมาโดยตลอด และขอให้ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามสนับสนุน
การท างานร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนามวางแผนในการเดินทางเยือนประเทศไทยในปี 
๒๕๕๖ นี้ และหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าคณะจะมีโอกาสได้เยี่ยม
ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีเป็นจ านวนมากของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จากนั้น ได้กล่าวเรียนเชิญ
ประธานรัฐสภาของไทยเพ่ือเข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภา (IPU) ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 

  
 

 นายไพจิต  ศรีวรขาน กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างสองประเทศเป็นความประสงค์
ของคนไทยและคนเวียดนามที่อาศัยในประเทศไทยโดยคาดว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามด้วยเช่นกัน การประชุมของคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก ๓-๔ เดือนข้างหน้าซึ่งจะท า
ความตกลงระหว่างกันในเรื่องแรงงาน ทั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลจากเอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศว่าได้มีการ
ท างานอย่างหนักเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน โดยข้าพเจ้าและคณะจะรอต้อนรับ
คณะของรองประธานสภาแห่งชาติเวียดนามในการเดินทางเยือนประเทศไทย 

 นาย Nguyen Sinh Hung กล่าวว่า ข้าพเจ้าคาดหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีคู่รักระหว่างชาวไทยและคนเวียดนาม ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างไทยและเวียดนามได้เป็นอย่างดี โดยในอนาคตอาจจะไม่สามารถระบุสัญชาติของประชาชนได้ว่า
เป็นสัญชาติไทยหรือเวียดนาม ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรู้สึกยินดีที่ประเทศไทยและเวียดนามร่วมมือกัน
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 
 



๘ 

 นาง Nguyen Thi Nuong ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเวียดนาม-ไทย กล่าวรายงานต่อ
ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามว่า ก าหนดการของคณะผู้แทนจะมีการเดินทางไปยังหลายพ้ืนที่ในสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และคาดหวังว่าคณะจะมีโอกาสได้เดินทางเยือนในจังหวัดอ่ืนๆ ของเวียดนามในโอกาส
ต่อไป เนื่องจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีจ านวน ๖๓ จังหวัด การเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ ของ
เวียดนามจะท าให้รับทราบถึงความเป็นอยู่และความแตกต่างในแต่ละจังหวัด คนเวียดนามในหลายๆ ส่วนนับ
ถือศาสนาพุทธท าให้มีความคิดและความเชื่อแบบพุทธ  โดยความคิดและความเชื่อของคนเวียดนามจะมีความ
คล้ายคลึงชาวลาว ไทย และกัมพูชา  

 นาย Nguyen Sinh Hung กล่าวว่า คนเวียดนามให้ความสนใจเรื่องส่วนกลางและการเมืองอย่าง
มาก จากการเดินทางไปเยือนของผู้น าเวียดนามและข้าพเจ้าประสงค์ที่จะเห็นความเวียดนามมีความสุข  

 นายไพจิต  ศรีวรขาน กล่าวตอบว่า คนเวียดนามในประเทศไทยมีความสุขดีและมีคนไทยเชื้อสาย
เวียดนามเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยเช่นกัน อาทิ การเป็นผู้น าในระดับจังหวัด หรือการท างานในเรื่อง
ข้าว โดยได้แสดงความเห็นด้วยกับการสนับสนุนให้คนไทยและคนเวียดนามแต่งงานกันตามนโยบายของ
ประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม 

 จากนั้น คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -เวียดนาม ได้ถ่ายภาพร่วมกับ
ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามและคณะ โดยคณะได้มอบของที่ระลึกของประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเป็น
ชุดกาแฟลายเบญจรงค์ชุดใหญ่ผ่านเจ้าหน้าที่พิธีการทูตเวียดนาม  
 

 
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม ถ่ายภาพร่วมกับประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม 

 
 
 
 



๙ 

 ๒.๓ การเข้าพบปะสนทนากับนาย Vu Cong Tien หัวหน้าคณะผู้แทนสภาจังหวัดเลิมด่อง ในวัน
เสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสภาจังหวัดเลิมด่อง   

  นาย Vu Cong Tien หัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเลิมด่อง กล่าวต้อนรับคณะและ
แนะน ารองประธานพรรคคอมมิวนิสต์จังจังหวัดเลิมด่องและรองประธานกลุ่มสมาชิกสภาแห่งชาติจังหวัดเลิมด่อง
ที่มาให้การต้อนรับ 

 นายไพจิต  ศรีวรขาน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม กล่าวว่าแนะน า
คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฝ่ายไทย จากนั้น ได้กล่าวว่ากลุ่มมิตรภาพฯ ไทย -เวียดนามมีสมาชิกจ านวน ๖๒ คน 
กรรมการและสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามมีโอกาสได้เดินทางมาเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หลายครั้ง ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่ที่มีคนเวียดนามอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามมีความเห็นว่าเมืองดาลัทมีความสวยงาม บรรยากาศดี และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวจ านวนมากอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ นี้ มี
คณะจากเวียดนามเดินทางไปเยือนประเทศไทยถึง ๔ คณะ รวมถึง คณะของประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 
เวียดนาม-ไทย และคณะของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ 

 

การเข้าพบปะสนทนากับหัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเลิมด่อง   
 

     นาย Vu Cong Tien กล่าวต้อนรับคณะอีกครั้ง และกล่าวว่าการเดินทางของคณะในวันนี้อาจ
ประสบปัญหาบ้างเล็กน้อยเนื่องจากฝนตก แต่คนเวียดนามมีความเชื่อว่าฝนน ามาซึ่งความโชคดีและ
เปรียบเสมือนการอวยพรให้การท างานประสบความส าเร็จด้วยดี จากนั้น ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเลิมด่องว่า
อยู่ทางตอนล่างของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกลาง พ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลเมือง 
๒ เขตและ ๑๐ อ าเภอ ประชากรประมาณร้อยละ ๒๑ เป็นชนกลุ่มน้อย และร้อยละ ๖๐ ของประชากรนับถือ
ศาสนาอ่ืนที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ จังหวัดเลิมด่องเป็นที่อยู่อาศัยของ ๔๐ ชนเผ่าซึ่งนับว่ามีชนเผ่าอาศัยอยู่เป็น
จ านวนมาก(เนื่องจากเวียดนามมีประมาณ ๖๐ กว่าชนเผ่า) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) ประมาณร้อยละ ๑๕ โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๕๖ มีอัตราการเจริญเติบโตของ GDP ร้อย



๑๐ 

ละ ๑๒.๕ อัตรา GDP ต่อหัวต่อปีของคนในจังหวัดนี้อยู่ที่ ๓๒ ล้านด่อง หรือประมาณร้อยละ ๖ ซึ่งถือว่าเป็น
อัตรา GDP ต่อหัวที่ค่อนข้างสูง การพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นแบบรอบด้านคือการพัฒนาด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวประมาณ ๔ ล้านคนโดยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จ านวน ๒ แสนคน รายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก และรองลงมาเกี่ยวกับด้านการเกษตร อาทิ 
พืชอุตสาหกรรม พืชเมืองหนาว และการค้า ซึ่งมีรายได้ประมาณ ๒ ล้านด่องต่อเฮกเตอร์ ป่าไม้ในพ้ืนที่นี้มีเป็น
จ านวนมาก โดยร้อยละ ๗๐ ของพ้ืนที่จะเป็นไม้พันธุ์ดีและมีคุณค่าในการส่งออกของประเทศ นโยบายของ
จังหวัดเลิมด่องคือการพัฒนาจังหวัดและเมืองดาลัทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่จัดประชุมใน
ระดับประเทศและนานาชาติ เมืองดาลัทมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้ที่ได้รับความสนใจจากทั่วประเทศและ
ชาวต่างประเทศ โดยในปลายปี ๒๕๕๖ นี้จะจัดงานใหญ่ ๔ รายการ คือ  

๑. งานมรดกโลกกลุ่มประเทศอาเซียน  
๒. ปีการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดตอนกล่างของภาคกลาง  
๓.  เทศกาลดอกไม้  
๔. งานฉลอง ๑๐๐ ปีดาลัท 

 

 
คณะถ่ายภาพร่วมกับหัวหน้าคณะผู้แทนสภาจังหวัดเลิมด่อง   

 
 กลุ่มสมาชิกสภาแห่งชาติจังหวัดเลิมด่องมีจ านวน ๗ คน ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจากส่วนกลาง จ านวน ๒ คน เพ่ือดูแลเกี่ยวกับปัญหาสังคม และดูแลเกี่ยวกับเยาวชนและยุวชน ส่วน
สมาชิกอีก ๕ คนมาจากการเลือกตั้งของจังหวัดจะมีหน้าที่ในการดูแลในภาพรวมหลายๆ ด้านและการท างาน
จะเหมือนกับการท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป โดยมีการจัดประชุมสภาแห่งชาติจ านวน ๒ ครั้งต่อ
ปี ในเดือนพฤษภาคมและตุลาคม (โดยในปีนี้จะเป็นวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖) สมัยละประมาณหนึ่งเดือน เพ่ือ
ตรวจสอบการท างาน ในพ้ืนที่ของจังหวัดจะมีส านักงานเพ่ือพบปะกับประชาชนโดยส านักงานของสภาแห่งชาติ
จะเป็นผู้มอบหมายลงมา กลุ่มสมาชิกสภาแห่งชาติจังหวัดจะให้ความส าคัญกับการพบปะกับประชาชนเป็น
อย่างมากเนื่องจากเป็นการตรวจสอบการท างานของส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนจังหวัด อ าเภอ ต าบล โดยหลัง
การรับฟังประชาชนจะด าเนินการจัดท าข้อสรุปเสนอท่ีประชุมสภาแห่งชาติ นอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจ



๑๑ 

จะให้ความส าคัญในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การจัดสวัสดิการ โคร งการสร้างชนบทใน
รูปแบบใหม่ว่าต้องมีมาตรฐานเป็นเช่นไรและการลดจ านวนครัวเรือนที่มีฐานะยากจนได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ มี
ข้อจ ากัดเรื่องเวลาจึงท าให้ไม่สามารถน าคณะไปดูพื้นที่ได้  

 นายไพจิต  ศรีวรขาน กล่าวว่า จากการมองผ่านเครื่องบินเห็นว่าประชาชนอาศัยอยู่อย่าง
กระจายตัว จึงอาจท าให้ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง การก่อสร้างถนนลูกรังมีการแก้ไขปัญหา
อย่างไรเมื่อมีฝนตกหนัก ประชาชนในพ้ืนที่ต่ าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือไม่ ประสบปัญหาเรื่องปริมาณข้าว
พอเพียงต่อการบริโภคหรือไม่เนื่องจากมีพ้ืนที่ท านาไม่มากนักและท านาปีละครั้งเท่านั้น 

  นาย Vu Cong Tien กล่าวว่า จังหวัดเลิมด่องมีจ านวน ๑๔๐ ต าบล หลายต าบลอยู่ในพ้ืนที่
ทุรกันดาร แต่ทุกต าบลอยู่ภายใต้โครงการของรัฐบาล ซึ่งต้องรายงานกลับไปยังรัฐบาลว่าแต่ละพ้ืนที่มีสัดส่วน
การมีไฟฟ้าและถนนลาดยางในสัดส่วนเท่าใด ถนนบางแห่งเป็นของรัฐบาลแต่ในบางแห่งประชาชนจะมีส่วนร่วม
ในการแบ่งค่าใช้จ่ายกับรัฐบาล ในพ้ืนที่ทุรกันดารเป็นประชาชนกลุ่มน้อยหรือเป็นผู้อพยพจึงอาจประสบปัญหาบ้าง
แต่เป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อย พ้ืนที่ท านาและปริมาณข้าวจะมีจ านวนไม่มากนักยกเว้นในพ้ืนที่ตอนล่างของ
จังหวัด เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าไม้กว่าร้อยละ ๗๐ ปริมาณข้าวจะรับมาจากพ้ืนที่จังหวัด
อ่ืนทางภาคใต้บริเวณใกล้กับนครโฮจิมินห์ ทั้งนี้ รู้สึกยินดีว่าคนกลุ่มน้อยอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ โดยสภาจังหวัด
และสภาแห่งชาติเวียดนามให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่า งมาก และปัจจุบัน
ประชากรกว่าร้อยละ ๔ ได้หลุดพ้นจากความยากจนแล้ว 

 จากนั้น คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย -เวียดนาม ได้ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้แทนสภา
จังหวัดเลิมด่อง  โดยคณะได้มอบของที่ระลึกเป็นจานเบญจรงค์รูปพระที่นั่งอนันตสมาคม และฝ่ายเวียดนาม
มอบกรอบรูปผ้าปักลายดอกไม้ให้แก่ฝ่ายไทย 
 

 

คณะรับมอบของขวัญจากหัวหน้าคณะผู้แทนสภาจังหวัดเลิมด่อง   
 



๑๒ 

 ๒.๔ การเข้าพบปะสนทนากับนาย Huynh Thanh Lap หัวหน้าคณะผู้แทนสภานครโฮจิมินห์ ใน
วันอาทิตยท์ี่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสภานครโฮจิมินห์   

 นาย Huynh Thanh Lap หัวหน้าคณะผู้แทนสภานครโฮจิมินห์  กล่าวต้อนรับคณะ และแนะน า
คณะฝ่ายเวียดนาม 

 นายไพจิต  ศรีวรขาน ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม กล่าวแนะน าคณะผู้แทนกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เวียดนาม จ านวน ๙ คน  ซึ่งสมาชิกรัฐสภาของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามจะ
เป็นตัวแทนจากประชาชนในพ้ืนที่ที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่ เป็นจ านวนมาก ประเทศไทยและ
เวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจ  เอกชน  ประชาชนกับนครโฮจิมินห์ 
รวมทั้ง นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง  สมาชิกวุฒิสภาและรองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม ที่มีธุรกิจใน
นครโฮจิมินห์ด้วยเช่นกัน  ความสัมพันธ์ในระดับของกลุ่มมิตรภาพที่มีความใกล้ชิดกันมากในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามได้จัดสัมมนาว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ฝ่ายนิติบัญญัติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงซึ่งคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทย ได้เข้าร่วมการสัมมนาด้วย 
และได้กล่าวว่าตนได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามมาแล้ว ๓ ครั้ง สมาชิกสภาผู้แทน-
ราษฎรของไทยให้ความส าคัญกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จึงท าให้ประเทศเวียดนาม ลาว และกัมพูชา มี
สมาชิกรัฐสภาสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มจ านวนมาก ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการ
ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามได้เดินทางไปเยือน
เมืองดาลัท (Dalat) ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากกว่า ๔ ล้านคน โดยคณะมีความรู้สึก
ชื่นชมว่านักท่องเที่ยวจ านวนมากกว่า ๓.๘ ล้านคนเป็นนักท่องเที่ยวเวียดนามซึ่งแสดงถึงคนเวียดนามให้
ความส าคัญในการสร้างคุณภาพชีวิต ส่วนนักท่องเที่ยวไทยจ านวนมากมักจะเดินทางโดยรถยนต์ผ่าน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาที่เมืองเว้และดานังของเวียดนาม  ทั้งนี้ ได้เคยเดินทางเข้ามายัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะแขกของรัฐบาล  และจากการเดินทางในครั้งนี้ท าให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง
และความร่ ารวยของคนเวียดนาม 
 

 
การเข้าพบปะสนทนากับหัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์   



๑๓ 

 นาย Huynh Thanh Lap กล่าวขอบคุณส าหรับความชื่นชมที่มีต่อการพัฒนาของสาธารณรัฐ -
สังคมนิยมเวียดนามและคนเวียดนาม การลงทุนในนครโฮจิมินห์มีจ านวนมากถึง ๑๐๘ โครงการ และมีมูลค่าสูง 
ประมาณ ๑๕๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่นักลงทุนไทยจะลงทุนในโครงการแปรรูปและผลิตชิ้นส่วน
ประกอบของเครื่องจักรในนครโฮจิมินห์เป็นจ านวนมาก โดยในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นักลงทุนจาก
ประเทศไทยลงทุนใน ๓ โครงการ ซึ่งมีมูลค่า ๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้น ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ
ของนครโฮจิมินห์ว่ามีพ้ืนที่ ๒ พันตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ตัวเมือง ทะเล ๔ กิโลเมตร เกาะ
แก่ง พ้ืนที่ป่า ๑๐,๐๐๐ เฮกตาร์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรยูเนสโกว่าเป็นแห่งอนุรักษ์ของโลก ประชากร
ของนครโฮจิมินห์มีจ านวน ๑๐ ล้านคน สภาแห่งชาติเวียดนามจ านวน ๕๐๐ คนประกอบด้วยสมาชิกสภา-
แห่งชาตินครโฮจิมินห์จ านวน ๓๐ คน โดยมีข้าราชการของสภานครโฮจิมินห์จ านวน ๒๐ คน ที่ประชุมของกลุ่ม
สมาชิกสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์จัดตั้งมาเป็นระยะเวลา ๓๘ ปีตั้งแต่ภายหลังการปลดแอกจากสหรัฐอเมริกา
และภายหลังจากการรวมประเทศ ที่ท าการของสภานครโฮจิมินห์จะมีสมาชิกสภาแห่งชาตินครจ านวน ๒ คน
ประจ าที่ท าการในทุกวัน โดยสมาชิกสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์จ านวน ๓-๔ คนจะมารับฟังความเห็นของ
ประชาชนในทุกสัปดาห์ หากประชาชนอยากจะพบกับสมาชิกนอกเหนือเวลาดังกล่าวสามารถโทรนัดหมายกับ
ฝ่ายเลขานุการได้หรือสามารถฝากที่อยู่กับฝ่ายเลขานุการเพ่ือท าการนัดหมายในเวลาสะดวก ซึ่งหนังสือและ
จดหมายร้องเรียนของประชาชนจะได้รับการตอบในทุกความเห็น แม้จะเป็นในระดับประธานของสาธารณรัฐ -
สังคมนิยมเวียดนามก็มีหน้าที่ในการพบปะกับประชาชนด้วยเช่นกัน ในแต่ละวันจะมีประชาชนประมาณ ๑๐ คน 
เดินทางมาพบปะกับสมาชิกสภาแห่งชาติ การรับฟังความเห็นของประชาชนผ่านทางจดหมายประมาณ ๒๐ ฉบับ 
ในแต่ละปีจะมีการประชุมสภานครโฮจิมินห์จ านวน ๒๐ ครั้ง โดยมีการประชุมในทุกเดือนหรือมากกว่า ๑ ครั้ง
ต่อเดือน เพ่ือเชิญประชาชนมารับฟังความคิดเห็นในเรื่องกฎหมาย ปัญหาของนครโฮจิมินห์ที่ประสบอยู่คือ
ปัญหาการจราจร โดยยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นร่วมกับกรุงเทพฯ เพ่ือแก้ปัญหาเรื่อง
การจราจร ฝ่ายเวียดนามได้รับทราบข่าวการเยือนประเทศไทยของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ และได้ประกาศยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนาม จึง
คาดหวังว่าไทยและเวียดนามจะมีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันด้วยดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายเวียดนามรู้สึก
ขอบคุณที่ฝ่ายไทยให้การดูแลและพัฒนาพิพิธภัณฑ์มิตรภาพไทย-เวียดนามที่จังหวัดนครพนมและให้การดูแล
คนเวียดนามในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยหวังว่าฝ่ายไทยจะสนับสนุนนักลงทุนและแรงงานเวียดนามใน
ประเทศไทย รวมถึงคนไทยเชื้อสายเวียดนามด้วยเพ่ือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
เวียดนาม 

 

 



๑๔ 

 นายไพจิต  ศรีวรขาน กล่าวชื่นชมความสวยงามของสภาจังหวัดในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และกล่าวว่าประเทศไทยได้มีแนวความคิดในการจัดตั้งรัฐสภาจังหวัดตั้งแต่เมื่อ ๑๕ ปีที่แล้วและปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการทดลองด าเนินการเก่ียวกับรัฐสภาจังหวัดใน ๕ จังหวัดของไทยเพ่ือเผยแพร่ประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชน หากประสบความส าเร็จจะได้ด าเนินการขยายส านักงานไปยังจังหวัดอ่ืนต่อไป 

 

 นางสาวภูวนิดา  คุนผลิน สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม กล่าวขอบคุณส าหรับ
ความปรารถนาดีและการให้การรับรองคณะเป็นอย่างดี และได้กล่าวว่าเคยเดินทางมาเยือนสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนามเมื่อปี ๒๕๕๔ โดยครั้งนั้นได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเวียดนามซึ่ง
มีการพูดคุยกันในหลายประเด็น จากประเด็นดังกล่าวน ามาสู่การประชุมร่วมกันในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ อาทิ 
เรื่องข้าว แรงงาน เส้นทางคมนาคม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน อีกท้ัง การเดินทางเยือนของเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์ซึ่งได้ให้ความส าคัญในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเป็นอย่างมาก และการพูดคุยในครั้งนั้น
น าไปสู่การลงนามข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยและเวียดนามมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านวัฒนธรรมที่ได้รับความชื่นชม
เป็นอย่างมาก แหล่งท่องเที่ยวในระดับโลก เช่น อ่าวฮาลอง สินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
เช่น ข้าวและกาแฟ ซึ่งเวียดนามนับเป็นผู้ส่งออกกาแฟมากเป็นอันดับต้นและกาแฟในประเทศไทยส่วนใหญ่
น าเข้ามาจากเวียดนาม ฉะนั้น การเป็นประชาคมอาเซียนจะท าให้มีลูกค้าเพ่ิมขึ้น ๖๐๐ ล้านคนในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและลูกค้าจากประเทศอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน จากการได้รับมอบหมายจากประธานรัฐสภาให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาประธานรัฐสภาท าการศึกษาเก่ียวกับเรื่องข้าวท าให้ได้ข้อสรุป ๕ ข้ออันน ามาสู่ความร่วมมือระหว่างกัน
ได้ ดังนี้ 

๑. การผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าว  โดยผลักดันให้มี
ความร่วมมือด้านข้าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นผู้ผลิตข้าวที่ส าคัญของโลกจัดตั้งสมาพันธ์โรงสี และ
สมาพันธ์ผู้ส่งออกข้าว (Organization of Rice Exporting Country : OREC) การจัดท ามาตรฐานข้าวอาเซียน 
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพข้าว และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านข้าวร่วมกัน 

๒. การท าโซนนิ่งด้านข้าวในภูมิภาคอาเซียน 
๓. การท าข้อมูลและสารสนเทศด้านข้าวอย่างเป็นระบบ 
๔. การวิจัยและพัฒนาด้านการพยากรณ์ การเตือนภัยพิบัติ ภัยจากการแพร่ระบาดของแมลงศัตรู

และโรคข้าว รวมทั้งการวิจัยเพื่อปรับตัวรับมือกับสภาวะความแปรปรวนของธรรมชาติ 
๕. การวิจัยและพัฒนาด้านการแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของข้าว 



๑๕ 

 ทั้งนี้ คาดหวังว่าข้อสรุปในการร่วมกันในเรื่องข้าวจะก่อให้เกิดประโยชน์และน าไปสู่การเป็น
ครัวโลกร่วมกันได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้ง เรื่องเส้นทางการคมนาคมต่างมีความส าคัญเช่นเดียวกัน โดย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีโครงการ mega project มูลค่า ๒ ล้านล้านบาทเพ่ือเชื่อมโยง
เส้นทาง East West Corridor ท าให้สามารถส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือของเวียดนามได้ในอนาคต เรื่องการ
จัดการการจราจรในกรุงเทพฯ รัฐบาลไทยมีโครงการก่อสร้างรถไฟ ๑๐ สายเพ่ือรองรับประชาชนในกรุงเทพฯ 
จ านวน ๑๐ ล้านคน โดยเส้นทางต่างๆ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งหมด ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดกรุงเทพฯ มีจ านวน ๓๓ คน ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับสมาชิกสภาแห่งชาติจากนครโฮจิมินห์  
 

 

 นาง Nguyen Thi Nuong ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาเวียดนาม-ไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ กลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทยได้ปรึกษาหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนการเยือนกับคณะ และได้มี
การพูดคุยเก่ียวกับความคืบหน้าจากการสัมมนาฯ ณ จังหวัดนครพนม และจากนั้นคณะได้เข้าพบปะสนทนากับ
กลุ่มสมาชิกสภาแห่งชาติจากจังหวัดเลิมด่อง การเดินทางไปสัมมนา ณ จังหวัดนครพนม มีสมาชิกสภาแห่งชาติ
จากนครโฮจิมินห์ร่วมเดินทางไปด้วยและประสงค์ให้มีสมาชิกสภาแห่งชาติเดินทางไปประชุม/สัมมนาให้ได้มาก
ที่สุด จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์และสมาชิกคนอ่ืนที่มาให้การต้อนรับ 
ปัจจุบันสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีจ านวน ๖๓ จังหวัดและมี ๖๓ กลุ่มสมาชิกสภาแห่งชาติ โดยแต่ละกลุ่ม
จะยังไม่ได้มีการท างานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แต่ละกลุ่มสมาชิกมีความตั้งใจในการท างานและการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และมีความคิดเห็นว่าสมาชิกสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ควรมีการพบปะและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยมากขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าประเทศไทยและเวียดนาม
ยังมีอีกหลายประเด็นที่สามารถสร้างความร่วมมือ ซ่ึง การลงทุนของคนไทยในนครโฮจิมินห์มีเป็นจ านวนมากและ
หวังว่าความร่วมมือที่ดีจะสร้างโอกาสการลงทุนที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต เช่น การผลิตและการส่งออกสินค้า
ทางการเกษตร การแก้ไขปัญหาของนครขนาดใหญ่ อาทิ ปัญหาการจราจร เป็นต้น ทั้งนี้ รองประธานสภา
แห่งชาติจะเดินทางไปเยือนประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๖ และคาดว่าจะมีสมาชิกสภาแห่งชาตินคร
โฮจิมินห์ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย จากนั้น ได้กล่าวขอบคุณนายไพจิตฯ และคณะในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ร่วมกัน 

 นาย Nguyen Hoai Phuong สมาชิกสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ กล่าวแนะน าว่าเป็นสมาชิก
สภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์และมีบริษัทที่กิจการเกี่ยวกับการค้าปลีกและค้าส่งกระจายใน ๓๐ จังหวัดตามพ้ืนที่
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ต่างๆ ของเวียดนาม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศไทยและเวียดนามจากธุรกิจที่ประกอบการว่า 
การค้าระหว่างประเทศไทยและเวียดนามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยบริษัท ซี พี จ ากัดของ
ประเทศไทยได้เข้ามาลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นระยะมากกว่า ๑๐ ปีแล้ว โรงงานของบริษัท 
ซี พี จ านวนมากประกอบการในเวียดนามเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปอาหารจากไก่และไข่โดยมีบริษัทใหญ่
ของเวียดนามเป็นผู้รับซื้อสินค้าไปจัดจ าหน่ายยังผู้บริโภคและมีปริมาณการขายที่สูงมาก บริษัทในเครือเซ็นทรัล
กรุ๊ปของประเทศไทยจะมาเปิดกิจการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและโรบินสันในเวียดนามด้วยเช่นกัน รวมถึง
เสื้อผ้าของประเทศไทยที่ส่งมาขายในเวียดนามซึ่งได้รับความนิยมมาก โดยเห็นว่าการค้าระหว่างประเทศไทย
และเวียดนามสามารถพัฒนาความร่วมมือได้อีกมากและหวังที่จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีต่อไป  และประสงค์
ให้กลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามช่วยดูแลและให้การสนับสนุนนักลงทุนของเวียดนามในประเทศไทยและ
สนับสนุนการค้าระหว่างไทยและเวียดนาม 

 

 นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม กล่าวสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์การส่วนท้องถิ่นของเวียดนาม เนื่องจากส่วนกลางได้ส่งผู้บริหาร
ลงมายังส่วนภูมิภาคด้วย 

 นาย Huynh Thanh Lap กล่าวตอบโดยยกตัวอย่างของนครโฮจิมินห์ว่า นครโฮจิมินห์มี
สมาชิกสภาแห่งชาติใน ๓ ระดับ คือสมาชิกสภาแห่งชาติจากส่วนกลาง จ านวน ๓๐ คน  สมาชิกสภาแห่งชาติ
ในระดับจังหวัด จ านวน ๙๐ คน และในระดับต าบลเป็นระดับที่เล็กสุดซึ่งมีสมาชิกสภาแห่งชาติด้วยเช่นกัน 

 นายไพจิต  ศรีวรขาน กล่าวว่า การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยและเวียดนาม
อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามจะเร่งผลักดันการท าข้อตกลงเรื่องแรงงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงก่อนการเดินทางเยือนของรองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม  และประสงค์ให้มีความร่วมมือระหว่าง
จังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยและเวียดนามด้วย อาทิ ด้านการท่องเที่ยวและการค้า 

 นายนิยม  เวชกามา เลขานุการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม กล่าวแนะน าว่าเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดสกลนครซึ่งมีแรงงานเวียดนามเป็นจ านวนมาก แรงงานเวียดนามนับว่า
เป็นแรงงานคุณภาพและมีความต้องการเป็นอย่างมากโดยเฉพาะแรงงานสตรี โดยจังหวัดสกลนครมีโรงงานผลิต
เสื้อผ้ามากกว่า ๑๐๐ โรงงาน แต่ติดปัญหาเรื่องข้อจ ากัดของกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้น า
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ประเด็นดังกล่าวเข้าหารือกับร้อยต ารวจเอก เฉลิม อยู่บ ารุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยจะได้เรียก
ประชุมปลัดกระทรวงและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงาน คาดว่าหากได้รับค าตอบในเรื่องดังกล่าวใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๖ จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานได้เป็นอย่างดีซึ่งจะน าไปสู่การท าข้อตกลงร่วมกัน
ต่อไป  

 นาย Huynh Thanh Lap กล่าวขอบคุณคณะที่ผลักดันเรื่องแรงงานเวียดนาม แรงงาน
เวียดนามในประเทศไทยที่อยู่อย่างผิดกฎหมายมีประมาณ ๑ แสนคนและได้หารือกับผู้แทนจังหวัดของไทย
หลายครั้ง ทั้งนี้ คาดหวังว่าแรงงานเวียดนามจะสามารถท างานและได้สิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับแรงงานไทย
เพ่ือให้ประเทศไทยมีการบริหารแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การส่งออกข้าวของนครโฮจิมินห์
และบริเวณใกล้เคียงนับเป็นจุดส่งออกส าคัญของเวียดนาม ร้อยละ ๔๐ ของข้าวมีการจัดจ าหน่ายผ่านนคร    
โฮจิมินห์ หากประเทศไทยและเวียดนามมีข้อตกลงร่วมกันและสามารถจัดตั้งโรงงานร่วมกันได้จะเป็นประโยชน์
ต่อนครโฮจิมินห์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก และได้มอบหมายให้สมาชิกสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์
ผลักดันเรื่องการส่งออกและผลิตข้าวกับประเทศไทยต่อไป ในเบื้องต้นอาจปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกสภา
แห่งชาตินครโฮจิมินห์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกรุงเทพฯ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยใน
พ้ืนที่ปลูกข้าวของไทยเพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมกันและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนเวียดนาม โดยประเทศ
ไทยและเวียดนามควรพิจารณาจังหวัดพ่ีน้อง อาทิ จังหวัดพ่ีน้องของไทยกับจังหวัดเลิมด่องของเวียดนาม เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมความร่วมมือในระดับจังหวัดให้มีมากขึ้นและเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน จากนั้น ได้
กล่าวขอบคุณในประเด็นหารือที่ได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ ซึ่งฝ่ายเวียดนามจะได้ผลักดันในเรื่องต่างๆ อย่าง
เต็มที่ต่อไป  

 จากนั้น คณะได้ถ่ายภาพร่วมกับนาย Huynh Thanh Lap และคณะ โดยมอบของที่ระลึกเป็น
จานเบญจรงค์ลายพระท่ีนั่งอนันตสมาคมให้แก่ฝ่ายเวียดนาม 
 

 
แถวหน้าจากภาพ (ซ้ายไปขวา) นายไพจิต ศรีวรขาน (คนที่ ๓)  หัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ 

(คนที่ ๔) และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เวียดนาม-ไทย (คนที่ ๕) 
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๓. งานเลี้ยงรับรองกับบุคคลส าคัญ 

๓.๑ งานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ  โดยนายอนุสนธิ์   ชินวรรโณ  
เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เป็นเจ้าภาพ  ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูตฯ   
 

 

งานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม ณ ท าเนียบเอกอัครราชทูตฯ 

  

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม ลงนามในสมุดเยี่ยมของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
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๓.๒ งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ า  โดยนาง Nguyen Thi Nuong ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา
เวียดนาม-ไทย  เป็นเจ้าภาพ  ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม 
Melia กรุงฮานอย     
 

 

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนามกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ า 
 

 

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม 
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๓.๓ งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ า  โดยนาย Vu Cong Tien หัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัด 
เลิมด่อง เป็นเจ้าภาพ  ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ ภัตตาคาร      
จังหวัดเลิมด่อง       

 

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม โดยหัวหน้าคณะผู้แทนสภาแห่งชาติ
จังหวัดเลิมด่อง  

๓.๔ งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ า  โดยนาย Nguyen Manh Tien รองประธานคณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ  สภาแห่งชาติเวียดนาม  เป็นเจ้าภาพ  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา 
๑๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรม Majestic  นครโฮจิมินห์      

 

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าแก่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เวียดนาม โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ 
การต่างประเทศ 
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๔.  การเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 

 ๔.๑ การวางพวงมาลา ณ สุสานโฮจิมินห์   

  
พิธีวางพวงมาลา ณ สุสานโฮจิมินห์ 

 

 
คณะผู้แทนฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา 
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 ๔.๒ วิหารวรรณกรรม (วันเหมียว: Van Mieu) 

 วันเหมียวนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. ๑๐๗๐ เพ่ืออุทิศให้กับขงจื้อ คนส่วนใหญ่ในเวียดนามตั้งแต่อดีต
นับถือศาสนาขงจื้อ และในปี ค.ศ. ๑๐๗๖ ได้มีการสร้างมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเวียดนามขึ้นที่วัดวันเหมียว มี
การแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น ๕ ส่วน โดยในส่วนที่สามจะมีบ่อน้ า Thien Quang Tinh และแผ่นศิลาซึ่งจารึกชื่อของ
เหล่าบัณฑิตย์ที่สอบได้ระดับจอหงวน ซึ่งจะมีการจัดสอบทุกสามปี ในช่วงปี ค.ศ. ๑๔๘๔-๑๗๘๐ และในส่วน
สุดท้ายจะมีวิหาร Khai Tanh ซ่ึงจัดแสดงเรื่องราวต่างๆ ในอดีต และกลองตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน 

 
คณะผู้แทนฯ เยี่ยมชมวิหารวรรณกรรม 

 ๔.๓ อุโมงค์กู่จี (Cu Chi) 

  
คณะรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับอุโมงค์กู่จี 
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 อุโมงค์กู่จีตั้งอยู่ในอ าเภอกู่จี นครโฮจิมินห์ เป็นอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยถูกน ามาใช้เป็นที่ท าการของการทัพหลายครั้ง ทั้งในช่วงสงคราม
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